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Ekkert er um í þessu frumvarpi um leigufall. erum með lítið leigufyrirtæki reynistað ehf með 3 íbúðir í 
Grindavík sem stendur nú tómt en reka þarf fyrirtækið þarf því nauðsynlegt einhver úrræði fyrir 
svona fyrirtæki.
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